

Số : 230/QĐ-TnS

Gò Vấp, ngày 14 tháng 10 năm 2021

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc ban hành Quy chế dạy học trực tuyến năm học 2021 - 2022**

**HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ TÂN SƠN**

Căn cứ Luật Giáo dục số 43/2019/QH14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;

Căn cứ Thông tư số 09/2021/TT-BGDĐT ngày 25 tháng 3 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định về quản lý và tổ chức dạy học trực tuyến trong cơ sở giáo dục phổ thông và cơ sở giáo dục thường xuyên;

Căn cứ văn bản số 4612/BGDĐT-GDTrH ngày 03 tháng 10 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Chương trình GDPT hiện hành theo định hướng phát triển năng lực và phẩm chất học sinh từ năm học 2017-2018;

Căn cứ văn bản số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn thực hiện thực hiện chương trình GDPT cấp THCS, THPT ứng phó với dịch Covid 19 năm học 2021 - 2022

Căn cứ văn bản số 3089/BGDĐT-GDTrH ngày 14 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai thực hiện giáo dục STEM trong giáo dục trung học;

Căn cứ văn bản số 2310 /SGDĐT-GDTrH ngày 21 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện kế hoạch giáo dục nhà trường khi dạy học trực tuyến

Căn cứ Quyết định số 2999/QĐ-UBND ngày 18 tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành kế hoạch thời gian năm học 2021-2022 đối với giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Công văn số 2379/SGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn hướng dẫn tổ chức hoạt động dạy học đầu năm học 2021 – 2022;

Căn cứ Công văn số 2380/SGDĐT-GDTrH ngày 31 tháng 8 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2021 – 2022;

Căn cứ văn bản số 767/GDĐT ngày 27 tháng 8 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Gò Vấp về hướng dẫn một số nội dung chuẩn bị cho năm học 2021 - 2022;

Căn cứ kế hoạch năm học và kế hoạch giáo dục nhà trường năm học 2021 – 2022.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1.** Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy chế dạy học trực tuyến của trường Trung học cơ sở Tân Sơn”.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày kí.

**Điều 3.** Công chức, viên chức trường Trung học cơ sở Tân Sơn; các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

***Nơi nhận:***

- Phó Hiệu trưởng;
- TTCM, CTCĐ;
- Lưu: VT.

**HIỆU TRƯỞNG**

**Nguyễn Thị Bích Liên**

## QUI CHẾ DẠY HỌC TRỰC TUYẾN NĂM HỌC 2021 – 2022

*(Ban hành kèm Quyết định số 230/QĐ-TnS ngày 14 tháng 10 năm 2021 của trường THCS Tân Sơn)*

### **Điều 1. Mục tiêu**

Việc thực hiện kế hoạch giáo dục trực tuyến là phương án ưu việt trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang có những diễn biến phức tạp trên cả nước đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh đảm bảo an toàn cho học sinh và giáo viên, hạn chế sự lây lan của dịch bệnh. Kế hoạch giáo dục trực tuyến nhằm mục tiêu hỗ trợ và thay thế dạy học trực tiếp khi dịch bệnh đang hoành hành, giúp nhà trường linh động trong tổ chức thực hiện kế hoạch giáo dục và hoàn thành nhiệm vụ năm học phù hợp với điều kiện thực tiễn; góp phần đa dạng hóa các hình thức dạy học, giúp nhiệm vụ học tập của học sinh không bị gián đoạn, và thay đổi cách học nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường

Việc tổ chức dạy học trực tuyến thay thế dạy học trực tiếp tại cơ sở giáo dục phổ thông trong thời gian học sinh không thể đến trường để học tập vì lý do bất khả kháng.

Thúc đẩy chuyển đổi số trong ngành giáo dục; tăng cường sử dụng công nghệ thông tin, phương tiện thông tin và internet trong dạy và học; phát triển năng lực hướng dẫn tự học, tự đào tạo của giáo viên và khả năng tự học của học sinh.

Mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục cho học sinh, tạo điều kiện để học sinh được học ở mọi nơi, mọi lúc.

### **Điều 2. Nguyên tắc**

- Nội dung dạy học trực tuyến phải đáp ứng mức độ cần đạt hoặc yêu cầu cần đạt được của chương trình Giáo dục phổ thông.

- Hoạt động dạy học trực tuyến được thực hiện theo các chủ đề và được xây dựng trên cơ sở chương trình giáo dục phổ thông. **Chuyên đề dạy học trực tuyến phải đảm bảo sự tương tác giữa giáo viên với học sinh và giáo viên phải giám sát được toàn bộ quá trình học tập này.**

- Tài khoản của học sinh và giáo viên dùng trong các phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến được xác định theo mã số định danh cá nhân của học sinh và giáo viên được cấp từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố (Nhà trường đảm bảo 100% giáo viên và học sinh của nhà trường được cấp tài khoản (ID) để tham gia vào hệ thống phần mềm dạy và học trực tuyến). Các hệ thống dạy học trực tuyến phải tích hợp được với nhau và tích hợp được với cơ sở dữ liệu ngành trong quá trình thực hiện.

- Nhà trường xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học, lịch tương tác với giáo viên phụ trách đến học sinh và cha mẹ học sinh; xây dựng đầy đủ các phương án tổ chức hoạt động dạy và học phù hợp với các đối tượng học

sinh.

- Tuân thủ các qui định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về quản lí, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân và các qui định về sở hữu trí tuệ theo các qui định của pháp luật.

### **Điều 3. Hệ thống dạy học trực tuyến**

- Hệ thống dạy học trực tuyến được sử dụng riêng hoặc kết hợp các phần mềm. Các yêu cầu của hệ thống và các đối tượng tham gia dạy học trực tuyến

- Căn cứ các phụ lục của văn bản số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông và thực hiện kế hoạch dạy học trực tuyến trên hệ thống quản lí và dạy học K12 online.

#### **3.1. Đối với nhà trường**

- Nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện để tổ chức dạy học trên trực tuyến, hỗ trợ học sinh không thể tham gia học tập. Xây dựng các phương án tổ chức dạy học trực tuyến, trực tuyến-trực tiếp, trực tiếp nhằm linh động ứng phó trước tình hình dịch bệnh.

- Thống kê học sinh có phương tiện và có thể tham gia dạy học trực tuyến, học sinh không có phương tiện học trực tuyến, học sinh bị mắc kẹt ở. Nhà trường xây dựng các phương án tổ chức hoạt động dạy học phù hợp cho các đối tượng học sinh. Tuy nhiên cũng cần xây dựng phương án phối hợp giữa dạy học trực tuyến với trực tiếp khi học sinh đến trường trở lại nhằm đảm bảo quyền lợi học tập của học sinh và thực hiện chương trình phổ thông 2018 đạt mục tiêu đề ra.

- Từ ngày 28 tháng 8 đến ngày 04/9/2021, là thời gian chuẩn bị, lập danh sách học sinh không thể tham gia học tập trực tuyến, hỗ trợ học sinh đang gặp khó khăn. Hoàn thiện hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu và học liệu dạy học trên Internet; liên hệ điều phối viên để kết nối hỗ trợ học sinh học tập tại nhà. Hướng dẫn phương pháp học tập phù hợp cho học sinh theo từng đối tượng; xây dựng các quy định phù hợp với dạy học và học tập trực tuyến.

- Từ ngày 06 tháng 9 đến ngày 08/9/2021. Triển khai các chủ đề dạy học trực tuyến, gửi tài liệu hướng dẫn cho học sinh học tập tại nhà. Kế hoạch giáo dục nhà trường trong giai đoạn này với yêu cầu: Hướng dẫn chu đáo, không tạo áp lực thực hiện chương trình, hướng dẫn học sinh tự học, tự đào tạo và xây dựng văn hóa đọc cho học sinh. Chọn lựa những chủ đề, những môn học mà học sinh sẽ gặp nhiều khó khăn để bố trí thời gian thảo luận giúp đỡ học sinh hoàn thành các chủ đề, nhiệm vụ học tập. Phát huy hoạt động tổ/nhóm chuyên môn trong nghiên cứu bài học, giáo viên chuẩn bị các kế hoạch bài dạy.

- Khi triển khai dạy học trực tuyến, khuyến khích học sinh tương tác với nhau và lưu ý tạo sự kết nối giữa các chủ đề đã được thảo luận trực tuyến với các buổi học trực tiếp. Chú ý kết hợp đa dạng các hoạt động giao tiếp thông qua phần mềm dạy học hoặc mạng xã hội. Dành khoảng 50% thời lượng của chủ đề để giáo viên cung cấp thông tin, chuyển giao nhiệm vụ cho học sinh, 50% thời lượng để học sinh trình bày ý kiến qua việc thực hiện nhiệm vụ được giao và củng cố bài học. Giáo viên cần chủ động tạo động lực, thúc đẩy, khuyến khích học sinh tham gia vào các hoạt động học tập trực tuyến và hoạt động tự học.

#### **3.2. Đối với tổ trưởng, nhóm trưởng bộ môn**

- Căn cứ văn bản số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông, các Tổ trưởng, nhóm trưởng chuyên môn (TT, NT) rà soát lại chương trình môn học theo từng khối lớp, so sách với chương trình hay chủ đề mà thầy cô đã xây dựng đánh giá mức độ trọng tâm và xác định rõ yêu cầu cần đạt cốt lõi của mỗi chủ đề và thời lượng kiến thức đó mà có thể điều chỉnh lại các nội dung, điều chỉnh thời lượng thực hiện cho phù hợp nhưng vẫn đảm bảo không giảm thời lượng chương trình trong từng chủ đề và thời gian năm học 2021-2022 là 35 tuần.

- Xây dựng tiến trình dạy học cho phù hợp khi triển khai dạy học trực tuyến trên hệ thống K12 online, kể cả khi dạy học trực tiếp khi HS đi học trở lại bằng những hình thức, phương pháp giảng dạy phù hợp nhưng vẫn đảm bảo an toàn, không gây áp lực cho HS và GV.

- Đẩy mạnh việc đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học bằng các hình thức hội thảo trực tuyến. Các TT, NT xây dựng kế hoạch sinh hoạt theo chủ đề. Các chủ đề thực hiện là sự nỗ lực, hợp tác của các thành viên trong nhóm bộ môn để tạo ra sản phẩm chất lượng, đáp ứng nhu cầu dạy học một cách chủ động và hiện đại nhằm đạt được mục đích giáo dục trong tình hình mới là giáo dục cho học sinh ý thức tự học, tự nghiên cứu, làm việc nhóm, hợp tác để chiếm lĩnh tri thức. Và quan trọng hơn là việc vận dụng kiến thức trong thực tế cuộc sống. Rèn cho HS kỹ năng giải quyết vấn đề, xử lý tình huống phù hợp với hoàn cảnh. (Trong mỗi tình huống – hoàn cảnh, HS phải có sự xác định nhiệm vụ trọng tâm, cốt lõi để đạt mục tiêu đề ra và có tầm nhìn trong tương lai, chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình).

- Các chủ đề dạy học khi thực hiện đều có đầy đủ các bước theo quy trình của SHCM theo hướng nghiên cứu bài học từ: Xây dựng kế hoạch – Phân công thực hiện – Thảo luận nội dung: Biện pháp thực hiện (có biên bản góp ý nhận xét: nội dung – phương pháp – kết quả - đánh giá các tiêu chí cần đạt).

- Sản phẩm hoàn thành là sự nỗ lực của tất cả thành viên trong tổ nhóm bộ môn nên mọi người đều có quyền được sử dụng qua việc thực hiện nhiệm vụ CM của mình theo sự phân công của BGH.

- Thống nhất trong tổ nhóm số lượng bài kiểm tra, hình thức kiểm tra, thời gian thực hiện và công khai cho học sinh và phụ huynh nắm rõ. Xây dựng ma trận đề phù hợp từng giai đoạn tổ chức dạy học.

### **3.3. Đối với giáo viên bộ môn**

- Các bộ môn rà soát văn bản số 4040/BGDĐT-GDTrH ngày ngày 16 tháng 9 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh nội dung dạy học cấp trung học cơ sở, trung học phổ thông; để xây dựng các chủ đề dạy học đảm bảo các yêu cầu cần đạt trọng tâm trong tình hình dịch bệnh Covid – 19 đang diễn biến phức tạp.

- Khi dạy học trực tuyến phải xây dựng lộ trình thực hiện chặt chẽ đảm bảo học sinh nắm vững kiến thức trọng tâm, rèn cho học sinh khả năng tự học tự nghiên cứu, rèn kỹ năng làm việc nhóm thông qua phương tiện dạy học hiện đại và khai thác kho học liệu số, tương tác với thầy và bạn để hoàn thành nội dung bài học.

- Giáo viên dạy học trực tuyến thực hiện: Thiết kế chủ đề/bài học dạy học trực tuyến, tổ chức giờ học trực tuyến để hướng dẫn học sinh học tập; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh; quản lý quá trình học tập, kiểm tra đánh giá của học sinh trên hệ thống.

- Giáo viên cần xây dựng các tiêu chí đánh giá để theo dõi, giám sát sự tham gia của học sinh khi dạy trực tuyến và trực tiếp, ghi nhận những nỗ lực của học sinh trong các hoạt động học tập. Bên cạnh đó giáo viên cần quan tâm đến những học sinh chưa chủ động học tập, tiếp thu chậm với các biện pháp thu hút bằng việc tích cực giao tiếp và tìm hiểu nguyên nhân để hỗ trợ học sinh nhiều hơn. Khi thiết kế bài dạy giáo viên phải xác định rõ mục tiêu học tập; nội dung và học liệu học tập; phương pháp dạy học; phương pháp, hình thức kiểm tra, đánh giá phù hợp.

- Tiến trình xây dựng kế hoạch bài dạy của bộ môn đáp ứng mục tiêu dạy học mà cá nhân đề ra về chất lượng bộ môn, về các kĩ năng mà học sinh đạt được. Khi thực hiện bài giảng phải có sự tương tác đa chiều giữa GV- GV, giữa GV- HS, giữa HS – GV và giữa HS-HS được thể hiện qua từng hoạt động, chuyển giao công việc, nghiên cứu bài học → thảo luận rõ nội dung còn thắc mắc → giải đáp thắc mắc – chốt nội dung cốt lõi – đánh giá quá trình thực hiện đã làm được, đáp ứng yêu cầu cần đạt mà mình xây dựng hay chưa để từ đó có thể rút ra kinh nghiệm, điều chỉnh biện pháp thực hiện cho hiệu quả hơn.

- Thực hiện các hoạt động chuyên môn bằng các hình thức cuốn chiếu, có kế hoạch kiểm tra đánh giá, hình thức kiểm tra phù hợp, củng cố kiến thức cho học sinh và thấy rõ mối quan hệ một cách hợp lý các chủ đề sắp xếp theo trình tự nhận thức từ thấp tới cao, kiến thức trước sẽ làm nền tảng, cơ sở để phát triển những kiến thức của những chủ đề sau một cách hợp lý, khoa học, phù hợp qui luật tự nhiên, phù hợp tiến trình của sự phát triển nhận thức.

- Nội dung các chủ đề gắn liền với đời sống, gần gũi nên cần được chắc lọc, cụ thể và điển hình để HS có thể khai thác và khái quát ở những mức độ cao hơn.

- Hướng dẫn sử dụng và khai thác các tính năng ứng dụng trên hệ thống K12 online.

- Bài học được đăng tải trên hệ thống K12 trước tiết học ít nhất 5 phút.

- Nội dung bài học/chủ đề đăng tải trên hệ thống học tập trực tuyến phải đảm bảo thống nhất cấu trúc sau:

### **1. Nội dung bài học**

*1.1. Nội dung kiến thức, mục tiêu, kĩ năng cần đạt.*

*1.2. Bài giảng video do giáo viên tự xây dựng hoặc học liệu video từ các nguồn đã kiểm duyệt, đảm bảo nội dung.*

### **2. Thảo luận**

*2.1. GVBM thông báo ngày, giờ, đường link trao đổi trực tiếp với học sinh (theo TKB trong tuần). Lưu ý phân trao đổi trực tiếp chỉ chiếm 50% số tiết của chủ đề bài học.*

*2.2. Phần thảo luận với học sinh, GVBM có thể sử dụng chức năng thảo luận trên hệ thống K12 online.*

### **3. Củng cố**

*3.1. Nội dung bài ghi, kiến thức cần ghi nhớ*

*3.2. Bài tập trắc nghiệm ngắn (5 – 10 câu), câu hỏi tự luận trả lời ngắn để kiểm tra quá trình tự học của học sinh.*

### **4. Luyện tập**

*4.1. Các bài luyện tập thêm, câu hỏi mở rộng.*

*4.2. Tài liệu, Học liệu đọc thêm cho học sinh.*

- Khi kiểm tra đối với dạy học trực tuyến: Ma trận đề rơi vào mức độ nhận biết, thông hiểu và có thể có vận dụng thấp (với một mức độ phù hợp). Tùy đối tượng học sinh, cần chú ý học sinh trung bình – yếu và học sinh diện hòa nhập, khuyết tật...

- Trong quá trình thực hiện, giáo viên cần động viên để học sinh có động lực học tập, thấy rõ giá trị của học tập để vượt qua khó khăn, thực hiện tốt nhiệm vụ học tập được giao..

### **3.4. Đối với giáo viên chủ nhiệm**

- Giáo viên cần xây dựng các tiêu chí đánh giá để theo dõi, giám sát sự tham gia của học sinh khi dạy trực tuyến và trực tiếp, ghi nhận những nỗ lực của học sinh trong các hoạt động học tập. Bên cạnh đó giáo viên cần quan tâm đến những học sinh chưa chủ động học tập, tiếp thu chậm với các biện pháp thu hút bằng việc tích cực giao tiếp và tìm hiểu nguyên nhân để hỗ trợ học sinh nhiều hơn. Đánh giá các hoạt động giáo dục NGLL của khối lớp 7, 8, 9, cũng như hoạt động trải nghiệm hướng nghiệp lớp 6.

- Giáo viên chủ nhiệm lớp phối hợp với giáo viên bộ môn liên hệ phụ huynh, học sinh lớp phụ trách để có hướng dẫn học tập trên Internet, lập thời khóa biểu học tập tại nhà hoặc phối hợp với đội ngũ các bộ điều phối để hỗ trợ học sinh không thể tham gia học tập trên Internet có thể học tập tại nhà. Giáo viên bộ môn thành lập các kênh thông tin liên lạc với học sinh và phụ huynh học sinh để chia sẻ, hỗ trợ học sinh trong quá trình học tập trực tuyến.

### **3.5. Đối với học sinh**

Học sinh học tập trực tuyến là thực hiện các hoạt động: thực hiện các hoạt động học tập; tham dự giờ học trực tuyến do giáo viên tổ chức; thực hiện kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; khai thác, ứng dụng các nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; đặt câu hỏi, trả lời câu hỏi của giáo viên; trao đổi thảo luận với các học sinh khác; theo dõi kết quả học tập và rèn luyện của mình trên hệ thống.

### **3.6. Yêu cầu của hệ thống dạy học trực tuyến**

- Hệ thống dạy học trực tuyến đáp ứng chuẩn kết nối với cơ sở dữ liệu của Ngành giáo dục thành phố (<https://quanly.hcm.edu.vn>) và kết nối với nhau. Nhà trường sử dụng phần mềm đảm bảo khi có dữ liệu phát sinh trong quá trình dạy học sẽ được đồng bộ về cơ sở dữ liệu trên trang [quanly.hcm.edu.vn](https://quanly.hcm.edu.vn).

- Hệ thống dạy học trực tuyến có chức năng hỗ trợ giáo viên:

+ Tổ chức triển khai dạy học trực tuyến trực tiếp để giảng bài và hướng dẫn, giao nhiệm vụ học tập đồng thời cho tất cả học sinh tham dự trong cùng một không gian học tập thông qua kênh hình, kênh tiếng, kênh chữ (chia sẻ màn hình máy tính), chuyển tải học liệu dạy học trực tuyến đến học sinh.

+ Tổ chức lưu trữ, chuyển tải học liệu dạy học trực tuyến tới học sinh; giao nhiệm vụ học tập và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; theo dõi và hỗ trợ học sinh khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; tư vấn, hỗ trợ, trả lời câu hỏi và giải đáp thắc mắc của học sinh.

+ Lưu đầy đủ thông tin tham gia học của từng học sinh để có cơ sở đánh giá; Tổ chức quản lý quá trình học tập của học sinh, giám sát hoạt động học của học sinh trên hệ thống theo cấu trúc quản lý nhà trường (lớp/khối/môn).

+ Không gian sinh hoạt chuyên môn của tổ chuyên môn, không gian thiết kế nội dung học tập, học liệu dạy học trực tuyến.

- Hệ thống dạy học trực tuyến có chức năng hỗ trợ học sinh:

+ Tạo không gian giúp học sinh tương tác, trao đổi thông tin theo thời gian thực với giáo viên và những học sinh khác trong cùng một không gian học tập.

+ Có hệ thống trao đổi, thảo luận theo nhóm trong cùng một không gian học tập khi được giáo viên yêu cầu và tổ chức thảo luận, trao đổi nhóm.

+ Cho phép học sinh truy cập, khai thác nội dung học tập từ học liệu dạy học trực tuyến; thực hiện các hoạt động học tập và kiểm tra, đánh giá theo yêu cầu của giáo viên; đặt câu hỏi và trả lời câu hỏi đối với giáo viên và các học sinh khác trong cùng không gian học tập.

+ Quản lý kết quả học tập và quá trình học tập của mình trong suốt thời gian học tập.

### **3.7. Yêu cầu của công tác quản lý hệ thống dạy học trực tuyến**

- Quản lý hồ sơ, tiến trình học tập, kết quả học tập của học sinh và các hoạt động dạy của giáo viên; hỗ trợ quản lý các thông tin khác theo yêu cầu cơ sở giáo dục phổ thông và cơ quan quản lý các cấp.

- Phân công tổ bộ môn, giáo viên tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến. Quản lý thời khóa biểu, lịch dạy và học của giáo viên và học sinh.

- Phân tích được quá trình học tập, hoạt động học tập của học sinh trên hệ thống.

- Thống kê được hoạt động dạy – học trực tuyến theo cấu trúc quản lý nhà trường (môn/giáo viên, khối/lớp).

### **Điều 4. Nội dung thực hiện**

Khi tổ chức dạy học trực tuyến, nhà trường thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Cụ thể:

- Xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến phù hợp với điều kiện bảo đảm chất lượng của cơ sở giáo dục phổ thông theo hướng dẫn của Bộ GDĐT. Thực hiện dạy học theo chương trình bảo đảm nội dung cốt lõi theo yêu cầu cần đạt của các môn học, hoạt động giáo dục; nội dung cốt lõi cần xây dựng kế hoạch dạy học trực tiếp khi có đủ điều kiện cho học sinh đến trường.

- Kế hoạch giáo dục của nhà trường thể hiện rõ sự kết hợp giữa hình thức trực tiếp và trực tuyến phù hợp với tình hình thực tế của địa phương và đơn vị. Cần có tối thiểu hai phương án dạy học trong nhà trường để ứng phó trong các trường hợp bất khả kháng, đáp ứng mục tiêu hoàn thành kế hoạch dạy và học tại đơn vị.

- Xây dựng, bổ sung, điều chỉnh Quy chế kiểm tra đánh giá học sinh phù hợp với việc tổ chức dạy học trực tuyến và trực tiếp.

### **Điều 5. Phân công thực hiện dạy học trực tuyến**

#### **5.1. Hiệu trưởng**

- Quyết định hình thức dạy học trực tuyến trên cơ sở hướng dẫn của Sở GD&ĐT; xác định mục tiêu, mức độ hoặc yêu cầu dạy học trực tuyến để bảo đảm chất lượng dạy học.

- Phân công trách nhiệm cụ thể cho cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh và phối hợp với phụ huynh học sinh trong tổ chức dạy học trực tuyến; Cử cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên có liên quan tham gia tập huấn, bồi dưỡng về phương pháp và kỹ năng cần thiết để tổ chức dạy học trực tuyến.

- Thông báo hình thức dạy học trực tuyến, kế hoạch tổ chức kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tuyến cho học sinh và phụ huynh học sinh.



- Bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật dạy học trực tuyến, học liệu dạy học trực tuyến và đội ngũ giáo viên đáp ứng yêu cầu dạy học trực tuyến.

- Xây dựng các yêu cầu của dạy học trực tuyến và nội quy dạy học trực tuyến của cơ sở giáo dục phổ thông đảm bảo đúng quy định.

- Công bố công khai những quy định liên quan đến dạy học trực tuyến, kế hoạch giáo dục, các điều kiện bảo đảm việc dạy học trực tuyến và thực hiện thu học phí theo quy định hiện hành.

- Phân công kiểm tra, giám sát, đánh giá hiệu quả của việc tổ chức dạy học trực tuyến, kịp thời xử lý những vướng mắc trong quá trình triển khai dạy học trực tuyến; đánh giá, rút kinh nghiệm về tổ chức hoạt động dạy học trực tuyến và tổng hợp những khó khăn, nguyên nhân, kiến nghị gửi về Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo để báo cáo các cấp có thẩm quyền xem xét.

- Xây dựng phương án hỗ trợ học sinh, đảm bảo 100% học sinh của nhà trường tiếp cận được việc học trực tuyến, hoặc được bổ sung học liệu học tập khi không có điều kiện.

### **5.2. Tổ/nhóm chuyên môn – giáo viên**

- Xây dựng kế hoạch dạy học và hoạt động giáo dục của môn học, hoạt động giáo dục theo hướng linh động, tin gọn theo chương trình thành các chủ đề phù hợp với các chủ đề tương ứng trong chương trình, tạo thuận lợi cho giáo viên thiết kế tiến trình dạy học thành các nhiệm vụ học tập của học sinh theo phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực để thực hiện dạy học trực tuyến.

- Giáo viên tổ chức thực hiện chủ đề dạy học trực tuyến, phương án hỗ trợ tất cả học sinh tiếp cận được quá trình học tập trực tuyến theo kế hoạch đã được các thành viên trong tổ, nhóm thống nhất xây dựng. Giáo viên dạy trực tuyến theo thời khóa biểu phân công và lưu trữ minh chứng khi dạy học trực tuyến ở các giai đoạn cho đến khi hệ thống dạy học trực tuyến ổn định và công cụ quản lý dạy học trực tuyến đảm bảo.

- Giáo viên xây dựng và lựa chọn học liệu, cách thức tổ chức các chủ đề, chuyên đề một cách hợp lý và khoa học, theo hướng xây dựng quá trình học tập, nâng cao hoạt động tự học của học sinh, tăng cường tương tác giữa học sinh với giáo viên, giữa học sinh với học sinh.

- Giáo viên tổ chức các hoạt động học cho học sinh bao gồm: thực hiện nhiệm vụ học tập, trao đổi, thảo luận giữa học sinh với nhau và giữa học sinh với giáo viên; xây dựng công cụ, cách thức kiểm tra, đánh giá mức độ nắm vững kiến thức sau mỗi hoạt động học/bài học/khóa học; tổ chức ôn tập, bổ sung, củng cố kiến thức cho học sinh trước khi dạy các bài học tiếp theo trong chương trình.

### **5.3. Bộ phận kỹ thuật**

- Bộ phận kỹ thuật (nhân viên CNTT; Nhóm Tin học) có trách nhiệm hướng dẫn giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh thực hiện các hoạt động dạy, học và giám sát; hướng dẫn đăng công khai trên cổng thông tin của nhà trường. Bộ phận kỹ thuật sử dụng các công cụ công nghệ thông tin để hỗ trợ cả giáo viên và học sinh khi cần thiết.

### **5.4. Học sinh**

- Được nhà trường cung cấp tài khoản tham gia vào các khóa học, các chuyên đề và các chủ đề học do tổ bộ môn nhà trường xây dựng để thực hiện hoạt động học tập.

- Được hướng dẫn về kỹ năng sử dụng ứng dụng hoặc dịch vụ công nghệ thông tin qua Internet học tập trước khi tham gia bài học.

- Thực hiện đầy đủ các hoạt động học tập theo yêu cầu của giáo viên; hoàn thành và nộp sản phẩm học tập để được kiểm tra, đánh giá.

- Học sinh có thể tham gia học online trực tiếp tương tác với giáo viên hoặc không tương tác trực tiếp với giáo viên tùy theo điều kiện của mình. Tuy nhiên, học sinh cần thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ học tập trong thời gian chủ đề dạy học diễn ra.

### **5.5. Gia đình học sinh**

- Có trách nhiệm hỗ trợ, giám sát tạo điều kiện cho học sinh tham gia quá trình học tập trực tuyến.

- Phối hợp với nhà trường, giáo viên hướng dẫn học sinh hoàn thành nhiệm vụ và nộp sản phẩm học tập cho giáo viên để kiểm tra, đánh giá.

## **Điều 6. Yêu cầu về chủ đề dạy học và sử dụng học liệu**

- Chủ đề dạy học và học liệu được xây dựng theo chuẩn kiến thức và kỹ năng của chương trình giáo dục phổ thông theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, bao gồm sách giáo khoa, bài giảng, tài liệu, học liệu, câu hỏi, bài tập để tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh; bảo đảm tính khoa học, sư phạm, phù hợp với đối tượng học sinh theo từng cấp học. Học liệu dạy học trực tuyến phải phù hợp với nội dung bài học, chủ đề học tập và hoạt động dạy học của giáo viên và học sinh; bảo đảm tính khoa học, sư phạm và phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc.

- Chuyên đề, chủ đề dạy học trực tuyến phải được thầy cô trong cùng tổ bộ môn xây dựng và thực hiện trên cơ sở phê duyệt của Nhà trường. Giáo viên sử dụng chuyên đề, chủ đề, thống nhất, tổ chức xây dựng hoạt động dạy và học cho học sinh trong trường. Giáo viên bộ môn quản lý, giám sát, theo dõi quá trình học tập của học sinh lớp mình phụ trách.

- Học liệu dạy học trực tuyến sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông phải được tổ chuyên môn thông qua và được người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông phê duyệt.

## **Điều 7. Đánh giá kết quả quá trình học tập**

### **7.1. Quy chế kiểm tra đánh giá**

- Nhà trường rà soát các quy định về kiểm tra đánh giá, xây dựng và bổ sung tiêu chí kiểm tra, đánh giá, hình thức kiểm tra đánh giá trực tuyến vào qui chế kiểm tra đánh giá của nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch kiểm tra đánh giá, phân công tổ chuyên môn/giáo viên xây dựng kế hoạch kiểm tra của bộ môn.

- Thông tin kế hoạch, tiêu chí kiểm tra đánh giá đến giáo viên, học sinh và cha mẹ học sinh.

### **7.2. Đánh giá quá trình học tập của học sinh**

- Trong quá trình tổ chức dạy học trực tuyến, giáo viên phụ trách môn học trực tiếp kiểm tra, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ học tập của học sinh trong quá trình học tập trực tuyến; qua các bài kiểm tra trên hệ thống phần mềm (được quản lý theo hệ thống), các bản báo cáo quá trình học tập của học sinh; các bài thu hoạch sau

các khóa học của sinh ... gọi chung là kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh.

- Nhà trường vận dụng văn bản của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở, trung học phổ thông, xây dựng hướng dẫn giáo viên sử dụng kết quả kiểm tra, đánh giá quá trình học tập của học sinh trong quá trình học trực tuyến thay cho các bài kiểm tra thường xuyên đúng qui định.

- Cơ sở giáo dục phổ thông quản lý, theo dõi, giám sát việc kiểm tra, đánh giá thường xuyên kết quả học tập của học sinh qua Internet, bảo đảm công bằng, khách quan, trung thực.

### **7.3. Kiểm tra định kì và kiểm tra lại**

- Kiểm tra, đánh giá định kì và kiểm tra lại kết quả học tập của học sinh được thực hiện trực tiếp tại nhà trường theo quy định về kiểm tra, đánh giá định kì của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Trong trường hợp học sinh không thể đến cơ sở giáo dục phổ thông tại thời điểm kiểm tra, đánh giá vì lý do bất khả kháng, việc tổ chức kiểm tra, đánh giá định kì có thể được thực hiện bằng hình thức trực tuyến.

+ Khi thực hiện bằng hình thức trực tuyến người đứng đầu cơ sở giáo dục phổ thông quyết định lựa chọn hình thức kiểm tra, đánh giá bảo đảm việc kiểm tra, đánh giá, chính xác, công bằng, khách quan, trung thực.

+ Việc kiểm tra, đánh giá trực tuyến này cần được xây dựng thành quy trình kiểm tra, đánh giá bao gồm đánh giá theo quá trình trực tuyến kết hợp với hình thức kiểm tra và thực hiện hồ sơ kiểm tra đánh giá theo qui định.

- Đối sánh kết quả kiểm tra định kì, kiểm tra học kì và kiểm tra thường xuyên để có giải pháp phù hợp giúp học sinh củng cố, bổ sung kiến thức.

### **Điều 8. Cách tiến hành và phương tiện dạy học trực tuyến**

- GVBM tiến hành dạy học trực tuyến theo phân công chuyên môn và thời khóa biểu của mình.

+ Thời gian một tiết học dưới 30 phút (trên K12 online).

+ Khi thực hiện giảng dạy, giáo viên đảm bảo nội dung đã thống nhất trong tổ nhóm. Giáo viên điểm danh học sinh trực tuyến và thống kê sau mỗi tiết.

- Tài khoản của học sinh và giáo viên dùng trong các phần mềm tổ chức dạy học trực tuyến được xác định theo mã số định danh cá nhân của học sinh và giáo viên được cấp từ cơ sở dữ liệu ngành giáo dục thành phố (Nhà trường đảm bảo 100% giáo viên và học sinh của nhà trường được cấp tài khoản (ID) để tham gia vào hệ thống phần mềm dạy và học trực tuyến). Hệ thống dạy học trực tuyến được tích hợp được với nhau và tích hợp được với cơ sở dữ liệu ngành trong quá trình thực hiện.

- Giáo viên chủ nhiệm cung cấp tài khoản ID và pass đăng nhập, hướng dẫn học sinh sử dụng hệ thống.

- Giáo viên bộ môn xây dựng bài học trên hệ thống, lưu ý quá trình đánh giá đánh giá học tập của học sinh (quá trình tự học, nghiên cứu nội dung bài học, thảo luận, trao đổi với giáo viên và các học sinh).

- Nhà trường xây dựng thời gian biểu dạy học trực tuyến phù hợp, thông báo lịch học, lịch tương tác với giáo viên phụ trách đến học sinh và cha mẹ học sinh; xây dựng

đầy đủ các phương án tổ chức hoạt động dạy và học phù hợp với các đối tượng học sinh.

- Tuân thủ các quy định hiện hành về an toàn thông tin, quy định về quản lý, cập nhật cơ sở dữ liệu, thông tin cá nhân và các qui định về sở hữu trí tuệ theo các quy định của pháp luật.

- Giáo viên chủ nhiệm, Giáo viên bộ môn sử dụng nhiều kênh thông tin như zalo, facebook, email để nhận phản hồi từ Cha mẹ học sinh và các em học sinh về tình hình học tập tại nhà trong thời gian học trực tuyến.

- Giáo viên xây dựng kế hoạch dạy học trực tuyến của mình theo từng giai đoạn, có sự chuẩn bị tốt để sẵn sàng ứng phó kịp thời.

### **Điều 9. Qui đổi khi dạy học trực tuyến**

- Giáo viên bộ môn được xem hoàn thành, đảm bảo các tiết nghỉ vụ theo qui định khi tiến hành dạy học trực tuyến đảm bảo đầy đủ các nội dung sau:

- Chủ đề dạy học được triển khai thành khoá học trên hệ thống k12online, tổng thời lượng khoá học phải đảm bảo các hoạt động sau:

+ Thời lượng học tập, tự học của học sinh theo hướng dẫn của giáo viên (là giao đoạn bắt đầu, học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập do giáo viên giao, học sinh hoàn thành một số yêu cầu và có những vấn đề chưa giải quyết được, những thắc mắc khi học trên K12 online).

+ Thời lượng giáo viên thực hiện thời khoá biểu trực tuyến (trực tiếp với học sinh). Không quá 30 phút mỗi tiết.

+ Thời lượng học tập, tự học của học sinh hoàn thành khoá học (là giai đoạn kết thúc, học sinh thực hiện nhiệm vụ học tập do giáo viên giao, học sinh hoàn thành bài học trên K12 online).